

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ๑๕๖๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ทหารือการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ

เรียน นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ ส.จ.ท. ๘๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ทหารือกรณีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดประชุมและสัมมนาในภารกิจของสมาคม เช่น การสัมมนาเชิงวิชาการ การประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและวิสามัญ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และเชื่อมโยงการขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยรวม ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดได้เช่นเดียวกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือไม่ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การสัมมนาเชิงวิชาการอยู่ในความหมายของการฝึกอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น กรณีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า กิจกรรมที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ก็สามารถเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุขมิ สุวัฒน์วิทยากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๔๙